



๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๖๗๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)	จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการจัดการขยะในพื้นที่ที่ไม่มีการเก็บขนขยะ	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) และแผนฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด โดยตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะปลายทาง ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) มีการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง นั้น

ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขนมูลฝอยให้พิจารณาดำเนินการในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) และจัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการมูลฝอยในภาพรวมของกลุ่มพื้นที่ต่อไป ตามแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการเก็บขนมูลฝอยให้พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่ที่ไม่มีการเก็บขนขยะ สู้งการเป็นพื้นที่ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) เพื่อให้มีการลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด ตามแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่ที่ไม่มีการเก็บขนขยะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. ให้จังหวัดพิจารณาทบทวนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๖๗๔๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และนำเข้าคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจารณา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ หากมีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ใหม่ ให้รายงานผ่านทาง Google Sheets ที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔. ให้กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดจัดประชุมร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จและรายงานให้จังหวัดทราบ ทั้งนี้ ให้จังหวัดรวบรวมและอัปโหลดไฟล์แผนบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ทุกกลุ่ม ลงใน Google Sheets (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) หัวข้อ “ผลการจัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรวิชญ์ สัมพันธ์รัตน์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายภูมิ ปฏิสินถาวร โทร. ๐๙ ๑๔๐๔ ๒๒๑๑